

สมโภช พระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

สุขสันต์วันพระเจ้าพี่น้องที่รักทุกท่าน เราเดินทางสู่สัปดาห์สุดท้ายของปีพิธีกรรม ด้วยวันสมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล เป็นเหมือนกับการสิ้นสุดการเดินทางของประชากรใหม่ของพระเจ้า ขณะที่จุดหมายปลายทางของประชากรอิสราเอล คือ แผ่นดินแห่งพระสัญญาสำหรับประชากรใหม่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาคือชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้า อาทิตยน์นี้ จึงเป็นเหมือนกับการสรุปการเดินทางของความเชื่อตั้งแต่เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ จนถึงปีสกาของพระคริสตเจ้า



วันนี้ เราฉลองล่วงหน้าถึงความสำเร็จของแผนการของความรอดอย่างสมบูรณ์ ความรอดซึ่งเริ่มต้นในนิรันดร์ภาพพร้อมกับแผนการของพระบิดา ผู้ทรงปรารถนาให้มนุษย์ได้เข้าร่วมในชีวิตของพระองค์ แผนการของความรอดที่กลับเป็นจริงในปีสกา และจะบรรลุถึงความสมบูรณ์ในการเสด็จมาครั้งที่สองในฐานะกษัตริย์ของพระเยซูเจ้า พระองค์ในฐานะ

พระคริสตเจ้าสงฆ์นิรันดร์และเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาลจะนำอาณาจักรที่ทรงสร้างขึ้นด้วยปีสกาของพระองค์ถวายคืนแด่พระบิดา และการปกครองของพระเยซูเจ้าในฐานะกษัตริย์ซึ่งเริ่มขึ้นพร้อมกับการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ จะมาถึงจุดของความสมบูรณ์ เป็นอาณาจักรของความศักดิ์สิทธิ์และพระพรชาน อาณาจักรของความยุติธรรม ความรักและสันติ เพราะมนุษย์ทุกคนไม่เพียงแต่จะได้รับผลของความรอดพ้น แต่ยังจะดำเนินชีวิตตามหนทางที่พระคริสตเจ้าทรงวางและทรงนำไป

การยืนยันในพระวรสารของวันนี้จึงเป็นการยืนยันนอกเหนือกาลเวลาและนอกเหนือกรอบความคิดของมนุษย์ เมื่อ**พระเยซูเจ้าทรงยืนยันว่า พระองค์เป็นกษัตริย์** โดยตรัสว่า “เราเกิดมาก็เพื่อเหตุนี้ เรามาโลกนี้ก็เพื่อเป็นพยานให้ความจริง” (ยน 18:37) พระองค์กำลังตรัสบอกทุกคนว่า อาณาจักรของพระองค์ไม่ใช่อาณาจักรของโลกนี้ แต่เป็นอาณาจักรที่พระเจ้าทรงเป็นผู้ปกครอง และพระองค์ทรงยืนอยู่ที่นั่นเพื่อยืนยันความจริงข้อนี้ แม้ว่าการยืนยันดังกล่าวจะทำให้พระองค์ต้องตาย

ก็ตาม ในฐานะที่พระองค์ได้รับการเจิมให้เป็นพระบุตรและผู้ที่เราพระเจ้าทรงโปรดปราน พระเยซูเจ้า จึงทรงเป็นกษัตริย์เพราะอาศัยธรรมชาติมนุษย์ที่พระบุตรทรงรับและการได้กู้ด้วยพระโลหิตนั้นเอง ทำให้มนุษย์ได้เข้าร่วมในพระเทวภาพของพระเจ้า และทำให้ผู้ที่ได้รับการไถ่ได้กลับเป็นประชากรใหม่ของเรา และพระองค์คือผู้ที่นำมนุษย์ไปยังพระบิดาเหมือนผู้เลี้ยงแกะที่นำลูกแกะไปยังทุ่งหญ้าแห่งชีวิต ไปยังลำธารน้ำของพระองค์ และการกระทำของพระเยซูเจ้าได้รับการยอมรับเมื่อพระบิดาทรงรับการบูชาของพระองค์ด้วยการทำให้พระองค์เสด็จกลับคืนพระชนมชีพด้วยฤทธิ์อำนาจของพระจิต นับได้ว่า การกระทำของพระบิดาเป็นคำตอบรับของพระบิดาต่อการพลีองค์อย่างครบถ้วนของพระเยซูเจ้าบนกางเขนเพื่อไถ่กู้มนุษย์ และเพื่อนำประชากรใหม่นี้ให้กลับเป็นประชากรของเรา

ทำที่ของคริสตชน ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของประชากรของพระศาสนจักร เป็นพลกนิกรในพระอาณาจักรของพระองค์ เรามีหน้าที่ที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อพระเยซูเจ้า ผู้ทรงเป็นกษัตริย์ของเรา แต่ทุกคนต้องอ่อนน้อมต่อคำสั่งสอน ของพระเยซูเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ ด้วยการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ ด้วยการนมัสการและเทิดเกียรติแด่พระองค์ในเครื่องบูชาแต่ละวัน พร้อมทั้งปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตาและยุติธรรม ดังนั้น ชีวิตแห่งการเป็นประชากรของพระองค์ในฐานะเป็นกษัตริย์ควรจะรักกันและกัน ร่วมมือกับพระองค์ในการเสริมสร้างพระอาณาจักรของเราซึ่งไม่ใช่เป็นการกินการดื่ม แต่เป็นอาณาจักรแห่งความชื่นชมยินดี อาณาจักรแห่งความยุติธรรม ทุกสิ่งจะปรากฏแจ้งในการเสด็จกลับมาอีกครั้งของพระองค์อย่างรุ่งโรจน์ในฐานะกษัตริย์มหามงคล ผู้ได้ทรงนำประชากรใหม่เข้าสู่ชีวิตนิรันดร เพื่อให้แผนการของความรอดที่สำเร็จจริงแล้ว บนกางเขนได้กลับสมบูรณ์ไป และ **“พระเจ้าจะทรงเป็นทุกสิ่งสำหรับทุกคน”**

ในโอกาสที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีพิธีกรรม พ่อเชิญชวนเราย้อนกลับไปไตร่ตรองถึง การเดินทางที่ผ่านมาในชีวิตเพื่อสำรวจว่า ได้ดำเนินชีวิตสมเป็นประชากรใหม่ของเราในพระอาณาจักรของพระองค์หรือไม่ ได้เปิดใจให้พระเยซูคริสตเจ้ามาปกครองในชีวิตของเราหรือยัง ขอพระพรพรทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเทอญ

คุณพ่อสมศักดิ์ ตู้ลำราญ